



Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát

❖ **Hoàng Văn Hùng***



Đ/c Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận thức rõ kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Như vậy, rõ ràng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng có được thực hiện toàn diện, đạt hiệu lực, hiệu quả hay không, chính là vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ

đạo của các cấp ủy. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm đó, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng, quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, vì đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Với nhận thức đó, sau mỗi nhiệm kỳ đại hội, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt thực

hiện các chi thị, nghị quyết của Đảng; quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Điển hình, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015”. Nhiệm kỳ 2015-2020, ban hành Đề án “Tiếp

* Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên

tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về “Tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”.

Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; Quy chế phối hợp với các ban, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy đã ban hành 1 Nghị quyết chuyên đề và 2 Đề án về công tác kiểm tra, giám sát gồm: Nghị quyết “Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”.

Nghị quyết chuyên đề và các Đề án được ban hành đã nêu rõ thực trạng, nguyên nhân, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra,

giám sát của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra đối với các tổ chức đảng, phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. Từng bước hoàn thiện quan điểm, nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác giáo dục

chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra, giám sát.



Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ kiểm tra phải là người có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân, có bản lĩnh, nắm chắc Điều lệ Đảng, các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức; phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; gương mẫu trong cuộc sống...

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đó, cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức và hành động, trong đó tập trung

tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về các nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo Thông báo kết luận 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực toàn diện, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Đối với UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, địa bàn, tập trung kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm; chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phấn đấu hàng năm tăng 10% trở lên so với số tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được kiểm tra của Đảng

bộ tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng; các văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tế. Các quy định, quy chế phối hợp giữa các tổ chức đảng với các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bốn là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên để giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn, thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và công dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,

(Xem tiếp trang 76)



HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Trong tháng 5-2021, Tạp chí Kiểm tra đã nhận được tin, bài của các đồng chí: Nguyễn Trọng Đồng, Đường Hồng Thắng, Nguyễn Hưng Hải, Mai Mộng Tường, Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Ý, Huỳnh Thị Kim Cương, Trần Thị Tinh, Bùi Lâm Bằng, Nguyễn Huy Đại, Nguyễn Anh Liên, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Hữu Khoa, Nguyễn Anh Hùng, Phan Thành Minh, Tăng Minh Nghĩa, Nguyễn Tường Thuật, Đặng Khánh Hưng, Đoàn Thị Ký, Trần Văn Thiên, Trần Thanh Thoa,...

Ban Biên tập Tạp chí Kiểm tra sẽ nghiên cứu và sử dụng những bài có chất lượng và phù hợp với nội dung của Tạp chí.

Tạp chí Kiểm tra cũng đã nhận được câu hỏi của các tổ chức và cá nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai (tỉnh Bình Phước), Đào Thị Nhung (UBKT Huyện ủy Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), Đỗ Văn Hồng (Viện Đo lường Việt Nam), Phan Thị Trung Kiên (huyện ủy Lục Yên, tỉnh Yên Bái), Phan Hoàng Linh (Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh), Bùi Phi Long... Tạp chí Kiểm tra sẽ nghiên cứu và trả lời bạn đọc bằng văn bản hoặc trên mục **“Trả lời bạn đọc”** trong thời gian sớm nhất. Một số nội dung câu hỏi của bạn đọc không thuộc về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bạn đọc liên hệ với các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời.

Mời bạn đọc tham gia gửi tin, bài, tranh, ảnh, tiểu phẩm và những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho Tạp chí Kiểm tra và Trang Thông tin điện tử của UBKT Trung ương về địa chỉ:

Tạp chí Kiểm tra, số 4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 08045495, 08045492; Fax: 08045307, 08045779

Hoặc Email: tapchikiemtra@ubkttw.vn

* Mời bạn đọc truy cập Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương trên mạng thông tin điện rộng (Lotus Notes) của Đảng theo địa chỉ: www.ubkttw.dcs.vn; Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương trên mạng Internet: www.ubkttw.vn.

Nâng cao trách nhiệm... (Tiếp theo trang 39)

chính quyền, đoàn thể trong việc tiếp nhận, đối thoại và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo vệ người tố cáo, trong đó đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác tiếp công

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ cấp ủy. Định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm.

Năm là, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đào

tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ kiểm tra các cấp phải nêu cao trách nhiệm, tính trung thực, liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trung thực với đồng chí, với tập thể mà trước hết là với chính bản thân mình. Xây dựng các quy định của Đảng theo thẩm quyền để nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm của UBKT và cán bộ kiểm tra, đồng thời tạo hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. □